

Tên: Đặng Hữu Vinh
Đơn vị: Ủy ban Hội LHTN Phường 28, quận Bình Thạnh

Cuộc thi “Ý tưởng xanh vì thành phố an lành”

Hiện nay chúng ta đang sống trong một thời đại của sự phát triển. Con người thì vội vã chạy đua với thời gian, mà rồi nhiều khi lãng quên đi những thứ xung quanh mình. Sự phát triển kèm theo đó là nhiều hệ lụy, đơn giản nhất đó chính là những ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường. Mỗi người trong chúng ta luôn xô bồ với cuộc sống để tạo nên của cải và vật chất mà quên đi việc quan trọng là bảo vệ môi trường.



Hai hình ảnh trên thể hiện sự đối lập rất lớn. Một bên ta có màu xanh và tôn lên sự tươi mới nhưng bên còn lại thì không. Bởi vì chúng ta có thể thấy được từng ngày thế giới của chúng ta đang dần biến đổi theo chiều hướng xấu. Không chỉ ảnh hưởng đến môi trường mà còn là mối nguy hại cho cả sinh vật trong đó có chúng ta. Thế giới phát triển thì kéo theo đó là sự ô nhiễm. Nói về cái gần nhất là thành phố ta thì hiện nay đang đứng trên sự phát triển vượt bậc, nhờ những con người tài giỏi và những máy móc tiên tiến đã đưa thành phố ta tiến dần đến với công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hàng loạt những ngôi nhà cao tầng, những tòa địa ốc lần lượt đua nhau mọc lên, nhiều nơi được quy hoạch trở thành một địa điểm lý tưởng và thuận lợi cho mọi người về sinh hoạt và vui chơi, nhiều khu du lịch được phát triển ngay trong lòng thành phố,... Thế nhưng với sự phát triển đồ sộ như vậy thì chúng ta sẽ không tránh được việc gây ra ô nhiễm môi trường. Vậy nên ô nhiễm môi trường đang là một vấn đề được mọi người quan tâm và luôn là thông tin gây tranh cãi trên các bài báo và mạng xã hội. Sẽ không khó cho chúng ta nắm bắt thông tin về môi trường. Như ta có thể kể đến là ô nhiễm sông hồ, ô nhiễm không khí, các bãi rác tự phát mọc lên thành núi và con người vô ý thức. Cụ thể hơn là hiện nay,

trên tin tức mỗi tối lun có nhắc đến nhiều hệ thống kênh và cống rãnh thường xuyên bị ô nhiễm và nghẹt gây tràn nước thải sinh hoạt của người dân ra các con đường đi, trong đó có kênh Như Lộ – Thị Nghè, là nơi đã được nhiều người phản ánh nhưng hiện nay vẫn chưa được giải quyết một cách triệt để. Đây là một vấn nạn lớn vì chúng đang làm mất đi sự trong sạch và cảnh quan của thành phố chúng ta.



Hình ảnh con kênh Nhiêu Lộ ngày xưa

Nhận biết được vấn đề trên đang ảnh hưởng không nhỏ đến thành phố chúng ta, vậy nên Chi Hội Kp2 Phường 28 chúng tôi đã có nhiều ý tưởng giải pháp và tạo ra nhiều mô hình thiết thực nhằm giảm thiểu đến mức tối đa ô nhiễm môi trường và qua đó còn gửi đến mọi người nhiều thông điệp ý nghĩa. Cụ thể, Ủy ban Hội Phường 28 đã phối hợp với các cô chú trong khu phố tham gia dọn rác và phát hoang kênh rạch, tu sửa và sơn lại các cây cầu trong địa bàn phường, chúng tôi còn tham gia nhiều hoạt động xanh như " Ngày Chủ nhật xanh " biến các bãi rác tự phát thành công viên giúp cho người dân thuận tiện trong việc sinh hoạt, học tập và làm việc. Xây dựng bồn rửa tay tái chế và máy rửa tay tự động vừa bảo vệ môi trường, vừa bảo vệ sức khỏe mọi người trong mùa dịch covid này. Và trong năm nay, Ủy ban Hội Phường 28 đã hoàn thành trong việc tạo ra mô hình công viên xanh ở địa bàn. Từ một bãi rác tự phát, nay đã trở thành một công viên, xung quanh công viên được các bạn hội viên, thanh niên điểm lên là các chậu cây làm từ các chai nhựa rỗng và xây dựng xích đu bằng lốp xe cũ...Dưới đây là một số hoạt động và các ý tưởng mô hình của các bạn Hội viên, thanh niên đã thực hiện để khu phố và thành phố xanh sạch đẹp.



Sơn cầu trong địa bàn khu phố





Ý tưởng xây bồn rửa tay

Hiện nay thì tình hình môi trường ở thành phố ta đang chuyển hướng sang một kết quả tốt hơn. Cũng chính là nhờ sự ý thức của mỗi người chúng ta. Trong năm nay nhờ mọi người chung tay giúp đỡ thì Kênh Nhiêu Lộc ở thành phố của ta đã sạch sẽ và tạm biệt ô nhiễm. Mọi người thấy đó, mỗi ý tưởng mà các bạn hội viên, thanh niên nêu ra đều có nhiều màu sắc riêng và mang một ý nghĩa vô cùng thiết thực. Cũng nhằm tuyên truyền cho mọi người xung quanh, hãy chung tay bảo vệ môi trường. Vì một môi trường và thành phố xanh sạch đẹp.